

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ตลาดผลไม้ราคาดี
๒. เกษะข่าวเกษตร
๓. เกษตรจ้ชคนไทยทำบัญชีลดหนี้ท่วมหัว
๔. เกษตรนครสวรรค์ทุ่ม ๓๐ ล้านแก้ภัยแล้ง
๕. พาณิชยล้เงินสั่งซื้อยางเพิ่ม
๖. จ่อปรับตัวเลขส่งออกข้าวใหม่
๗. เร่งออกรายละเอียดพ.ร.บ.จัดรูปแบบฉบับใหม่
๘. พ.ร.บ.จัดรูปใหม่บังคับให้เสนอแผนแม่บท กรม.อนุมัติ
๙. อุตฯเคาะผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อยาง ๓๖ ราย
๑๐. พาณิชยขายยางรัสเซีย ๘ หมื่นตัน เร่งเจรจาลดกำแพงกีดกันการค้า
๑๑. เร่งสรุป ๒๐ บ.เอี่ยวจีทูจีข้าว

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
ข่าวสด
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน

ตลาดผลไม้ราคาดี

๑ เมื่อ วันที่ 17 เม.ย. น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ส.ค.นี้ จะเป็นช่วงฤดูผลผลิตไม้ผล 6 ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และ ลองกอง ทอยออกสู่ตลาดประมาณ 1.8 ล้านตัน ทั้งนี้คาดว่าเกษตรกรน่าจะขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ได้มีโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ควบคู่กับมีระบบการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ปลูกไม้ผลต่าง ๆ ทำให้มีระบบการจัดการผลผลิตที่ดี เช่น มีการดูแล ตกแต่งกิ่ง การคัดแยกเกรดผลไม้ ควบคุมคุณภาพทำให้ได้ราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่าปีนี้อาจจะไม่ต้องใช้เงินจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เข้าไปแทรกแซงราคาผลผลิตเหมือนปีผ่าน ๆ มาแต่น่าจะนำเงินไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตแทน.



เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558... **นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์** สหกรณ์จังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 4 แห่ง ผลการพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้รวม 1 ล้านบาท และขยายเวลาการชำระหนี้ 60 วัน ให้กับกลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง... **นางละออง พุทธิแสน** หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ พร้อมด้วย **นางสาวเสาวภา พรชัยมูล** ผู้สอบบัญชี สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ซึ่งตกค้างการสอบบัญชีประจำปี โดยมี **นายวิจิต นวลชื่น** สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และคณะกรรมการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ให้เห็นหน้าปิดบัญชีได้ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ... **นายโจงหวัช หวังดี** รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเสวนาเรื่อง โชนนิ่งเกษตร จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างไร ณ ห้องประชุม เมคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖... **ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด** และสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของชมรมการสหกรณ์ซึ่งดำเนินงานร่วมกันระหว่างหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ลดราคาร้อยละ 10 จากราคาปกติ สำหรับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่ติดต่ออุปโภคส่วนลดจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และนำมาซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป... **กิด มงไทย**

เกษตรกรจี้คนไทยทำบัญชีลดหนี้ท่วมหัว

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวจากสำนักงานการหนี้ครัวเรือนทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรพุ่งสูงขึ้น กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนงานถ่ายทอดความรู้ด้านการทำบัญชีให้กว้างขวางขึ้น เพื่อปลูกกระแสคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพเห็นความสำคัญในการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีส่วนบุคคล บัญชีเด็ก บัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนให้มีแนวโน้มลดลงสอดคล้องไปกับมาตรการแก้ไขของรัฐบาล

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ระบุว่าหนี้ครัวเรือนในไตรมาส 3 ปี 2557 มีมูลค่า 10.22 ล้านล้านบาท (84.2% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี) เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ 9.79 ล้านล้านบาท (82.3% ต่อจีดีพี) ขณะที่ตัวเลขของไตรมาส 4 ปี 2557 เพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 85% ต่อจีดีพี พร้อมคาดการณ์แนวโน้มหนี้ครัวเรือนปี 2558 อาจเพิ่มขึ้นถึง 87-88% ต่อจีดีพี

“ในภาคสหกรณ์ไทยโดยการสำรวจข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สำรวจเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากฐานสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งประเทศ 11.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 17.91% ของประชากรไทยทั่วประเทศ หรือประมาณ 64.2 ล้านคน

พบว่ามีหนี้ครัวเรือน 1.13 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.96% ของจีดีพี แยกเป็นหนี้ครัวเรือนในภาคเกษตร 6.96 หมื่นล้านบาท และหนี้ครัวเรือนนอกภาคเกษตร 1.06 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าหนี้ครัวเรือนภาคสหกรณ์ไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-6% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าวิตก” นายปีติพงศ์กล่าว

นายปีติพงศ์กล่าวด้วยว่า รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรและภาคครัวเรือนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ขณะเดียวกันหากหันมาสมัครส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทำบัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนควบคู่กัน จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรลดปัญหาหนี้สินด้วยตัวเองได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ “ทำบัญชี ชีวิตดีดี” ภายใต้ “โครงการทำบัญชี ครอบคลุมดี สังคมดี” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยใช้วันครอบครัวเป็นต้นไปเป็นวันดีเดย์รณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อปลูกกระแสคนไทยให้เกิดการตื่นตัวในการทำบัญชีปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชีให้เป็นนิสัย

เกษตรนครสวรรค์ทุ่ม 30 ล้านแก้ภัยแล้ง

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัด นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ตำบลละ 1 ล้านบาท) จ.นครสวรรค์ ได้ประชุมและมีมติให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว จำนวน 49 โครงการ 24 ตำบล 5 อำเภอ คือ อ.ตากฟ้า ดาคลี ท่าตะโก ไพศาลี และ อ.หนองบัว

โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำตำบล จำนวน 23,904,246 บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการได้ทันที ในหลักการจะเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 50% และเป็นค่าจ้างแรงงาน 50 % ซึ่งการดำเนินโครงการ จะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้

สำหรับโครงการนำร่อง 6 ตำบล 6 อำเภอ 8 โครงการ คือ อ.ชุมแสง ดากฟ้า ดาคลี ท่าตะโก ไพศาลี และ อ.หนองบัว ได้โอนเงินให้แล้ว จำนวน 5,956,126 บาท การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้

พาณิชย์ลั่นจีนสั่งซื้อขายเพิ่ม A2

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกในไตรมาสแรกจะติดลบถึง 4% หรือไม่นั้น ยังต้องรอดตัวเลขการส่งออกเดือน มี.ค. ก่อนจึงจะสรุปได้ชัดเจน และเชื่อว่าหลังจากนี้เศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลัก เช่น จีนที่กำลังฟื้นตัว หากจีนกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากไทยในปริมาณเท่าเดิม โดยเฉพาะยางพาราจะทำให้การส่งออกติดลบน้อยลงจากเดือน ก.พ. ที่ส่งออกไปตลาดจีนติดลบกว่า 10% โดยจะลดเป้าส่งออกลงจาก 4%

จ่อปรับตัวเลขส่งออกข้าวใหม่

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้ผลงานรัฐบาลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจะล้นเกิน แต่สิ่งที่ภาคเอกชนอยากฝากรัฐบาลหลังจากนี้ คือ ทามาตรการที่จะทำอย่างไรไม่ให้พืชผลทางการเกษตรของไทย อาทิ ข้าว มันสำปะหลังและยางพารา ปรับตัวลดลงมากเกินไป ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรลดลงมาจากปัญหาราคาน้ำมัน แต่จากการติดตามขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มขยับตัวสูงขึ้น น่าจะทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป

ทั้งนี้พืชผลทางการเกษตรของไทยที่จะออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก รัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการชะลอปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดด้วยการจัดทำโครงการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกร เพื่อชะลอปริมาณผลผลิต ประกอบกับเร่งเดินหน้าหาตลาดใหม่ เพื่อระบายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดให้มากขึ้น และทำการประชาสัมพันธ์ เช่น ข้าวหอมมะลิของไทยไปประเทศต่างๆ เพราะขณะนี้ต้องยอมรับว่าราคาข้าวไทยจะมีราคาถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นหนทางให้ประเทศคู่ค้าหันไปซื้อข้าวชนิดเดียวกันในประเทศอื่น ทำให้ผู้ที่ต้องการข้าวไทยหันไปซื้อจากประเทศเหล่านั้นแทน จึงทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาหลุดเป้าหมาย จากที่ตั้งไว้ว่าจะส่งออกได้ถึง 2.5 ล้านตัน แต่ส่งออกได้เพียง 1.1-2.2 ล้านตันเท่านั้น และดูแนวโน้มความต้องการข้าวไทยในช่วง 2-3 เดือนนี้

ยังไม่ค่อยดี ทำให้เป้าหมายที่ผู้ส่งออกประเมินไว้ว่าการส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะได้ถึง 10 ล้านตันอาจเป็นเรื่องลำบาก ซึ่งภายใน 1-2 เดือนนี้สมาคมฯ จะประเมินส่งออกข้าวไทยอีกครั้ง โดยอาจจำเป็นต้องปรับประมาณการส่งออกข้าวไทยปีนี้ ซึ่งน่าจะส่งออกได้เพียง 8-9 ล้านตัน

โดยภาคเอกชนยังเชื่อว่าความต้องการข้าวไทยในหลายตลาดยังมีสัดส่วนสูง เช่น ไนจีเรีย แอฟริกา และอีกหลายประเทศ แต่สิ่งสำคัญต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมเดินหน้าสร้างความเข้าใจข้าวไทยให้มากขึ้น อีกทั้งอยากให้รัฐบาลดูสถานการณ์ที่เหมาะสมไม่ควรเร่งระบายสต็อกข้าวในขณะนี้ โดยควรชะลอการระบายอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะต้องมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลัง และรัฐบาลต้องดูแลความเข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยระยะสั้นจะต้องชะลอการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลและหามาตรการให้เกษตรกรลดการขายสินค้าเกษตรผ่านอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น รวมทั้งยังมองว่าราคาข้าวเปลือกปัจจุบันน่าจะเฉลี่ย 7,500-8,000 บาทต่อตัน โดยจะเป็นราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้ แต่เป็นจุดสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรรวมทั้งภาคเอกชนกำลังประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเกินไป

เร่งออกรายละเอียด พ.ร.บ.จัดรูปแบบฉบับใหม่

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดี ประธานอีกชั้นหนึ่ง” กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทาน พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กำลังเร่งพิจารณา 2558 เป็น พ.ร.บ.ฉบับใหม่ โดยยกเลิก พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และ พ.ร.บ.คั้นคูน้ำ พ.ศ. 2505 โดยแบ่งงานออกเป็น 2 รูปแบบชัดเจน ประกอบด้วยงานจัดรูปที่ดินประเภท สมบูรณ์แบบ (Intensive) มีทั้งการก่อสร้างคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ เส้นทางลำเลียง และการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ โดยอาจปรับระดับพื้นที่ด้วยในกรณีจำเป็น อีกรูปแบบเป็นการนำงานคั้นคูน้ำเดิม

“พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินฯ เหมือนกฎหมายแม่ ผลมผลสานกับงานจัดรูปที่ดินประเภทกึ่งสมบูรณ์ (Extensive) เช่น มีคูส่งน้ำอย่างเดียว หรือมี คูส่งน้ำคูระบายน้ำ หรือคูส่งน้ำคู่เส้นทางลำเลียง หรือมีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ เส้นทางลำเลียง แต่ลัด เลาะไปตามรูปแปลงที่ดินเดิม ไม่มีการปรับระดับ พื้นที่หรือจัดรูปแปลงที่ดินใหม่แต่อย่างใด.

รัฐบาลหวังว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

พ.ร.บ.จัดรูปใหม่บังคับให้เสนอแผนแม่บท กรม.อนุมัติ

นายสิริวิชัย กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจะต้องจัดทำแผนแม่บทจัดรูปที่ดิน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สำหรับการขยายงานการจัดรูปที่ดินอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ได้กำหนดต้องจัดทำแผนแม่บทเสนอ กรม. แต่อย่างไร

นายสิริวิชัย กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดทำแผนแม่บทที่ต้องเน้นเป็นพิเศษคือแหล่งน้ำต้นทุนต้องมีปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง “อย่างในพื้นที่ชลประทาน แม้จะได้รับน้ำสมบูรณ์เต็มพื้นที่ในฤดูฝน แต่พอฤดูแล้ง ปริมาณน้ำต้นทุนน้อยลง พื้นที่รับน้ำก็พลอยลดลง ดังนั้นการกำหนดพื้นที่ศักยภาพจัดรูปที่ดินต้องยึดเกณฑ์การส่งน้ำฤดูแล้งเป็นสำคัญ และตรงกับหลักการการจัด

รูปที่ดินด้วย เพราะฤดูฝนพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับน้ำฝนเป็นหลัก น้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำเป็นตัวเสริม” ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กล่าวว่า มีบางพื้นที่จัดรูปที่ดินไปแล้วพื้นที่ข้างเคียงเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดิน ทั้งการมีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ เส้นทางลำเลียงเข้าถึงแปลงเกษตร ก็ต้องการจัดรูปที่ดินบ้าง โดยมองข้ามปริมาณน้ำต้นทุนว่าจะเพียงพอหรือไม่ “ปริมาณน้ำต้นทุนเป็นหัวใจหลักของงานจัด

รูปที่ดิน ซึ่งจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้ แต่ต้องพอเพียงในการเพาะปลูก เพราะฉะนั้นการจัดรูปที่ดินจึงต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขน้ำต้นทุน”

สำหรับแผนงานจัดรูปที่ดินกำหนดดำเนินการในพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้วเสร็จ มีศักยภาพน้ำต้นทุนสูง พื้นที่ชลประทานในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พื้นที่ชลประทานโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ที่อยู่ใ้แผนงานก่อสร้างในอนาคต และพื้นที่การเกษตรของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากทางน้ำอื่น.

อุตุฯเคาะผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่ออย่าง 36 ราย

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารโครงการได้อนุมัติการชดเชยดอกเบี้ยจำนวน 3,092,572 บาท ให้กับผู้ประกอบการยางที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา คือ ก.พ. และมี.ค. 2558 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2557 จนถึงวันที่ 30 ม.ค. 2558 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

มีผู้ประกอบการยางขอรับการสนับสนุนสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 48 ราย วงเงินสินเชื่อตามที่คณะกรรมการอนุมัติ รวมจำนวน 5,271 ล้านบาท จากนั้นผู้ประกอบการได้ขอลอนตัว 7 ราย ไม่ขอรับสินเชื่อ 4 ราย และไม่ผ่านเกณฑ์ของธนาคาร 1 ราย ทำให้เหลือผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 36 ราย

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อจากโครงการแล้ว 19

ราย คิดเป็นเงิน 1,333 ล้านบาท โดยได้รับสินเชื่อครบตามจำนวนที่อนุมัติ 5 ราย และได้รับสินเชื่อไปแล้วบางส่วน 14 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ทหารไทย และไทยพาณิชย์ มีเหลืออีกจำนวน 19 ราย คิดเป็นวงเงินที่ขอสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 1,511 ล้านบาท”

ทั้งนี้ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา (ก.พ.-มี.ค. 2558) คณะกรรมการได้อนุมัติให้มีการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 ราย เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งการชดเชยดอกเบี้ยดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจต่อการดำเนินโครงการที่จะช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยผู้ประกอบการบางรายได้นำสินเชื่อไปลงทุนขยายกิจการ ซึ่งจะทำให้มีการรับซื้อยาง และส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในล็อตแรกของโครงการมีจำนวน 13 ราย

พาณิชย์ขยายวงรัสเซีย8หมื่นตัน เร่งเจรจาลดกำแพงกีดกันการค้า

“พาณิชย์”ขยายวงให้รัสเซีย8หมื่นตัน คาดลงนามได้หลังประชุมJC ตั้งเป้าการค้าไทย-รัสเซียเพิ่มหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี59

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการมาเยือนรัฐบาลไทยของนายกรัฐมนตรีรัสเซียว่า เบื้องต้นทางรัสเซียมีความต้องการยางพาราจากไทยปริมาณ 8 หมื่นตัน ส่วนรายละเอียดคงจะต้องรอหลังจากที่มีการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - รัสเซีย (the Joint Russian-Thai Commission on Bilateral Cooperation- JC) มีที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนก.ค.ที่รัสเซียก่อน แต่เบื้องต้นทางรัสเซียอาจจะให้ไทยสนับสนุนทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว สินค้าเกษตร และไทยเองอาจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางด้านอากาศยาน อุปกรณ์ทางทหาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลการหารือ JC ที่จะมีขึ้น คาดว่าน่าจะมีการลงนามเร็ววันนี้

สำหรับภาพรวมการค้ารวมการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(2553 - 2557) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 4,892 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยขาดดุลมาโดยตลอด ทั้งนี้ไทยและรัสเซียตั้งเป้าการค้าให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หรือประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2559

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง

ขณะที่ปัญหาอุปสรรคทางการค้ารัสเซีย เก็บภาษีสูงสินค้าไทย เช่น ข้าว (0.12 ยูโรต่อกิโลกรัม) สับปะรด 12% เม็ดพลาสติก 10% ยาง 15- 20% เครื่องรับวิทยุ 6% ตู้เย็น 20% ยานยนต์ 25-30% รถพยาบาล 30% เป็นต้น

ส่วนอุปสรรคที่มีใช้ภาษีเช่นสินค้า ปศุสัตว์และประมง ปัจจุบันไม่อนุญาตให้นำเข้า ยกเว้นโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรงงานงานฆ่าแหละไก่ 23 บริษัทและโรงงานไก่ปรุงสุกจำนวน 12 บริษัท

● **เร่งสรุป 20 บ. เอี่ยว จีทูจี ชั่ว**

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่มีบริษัทเอกชนเกี่ยวข้องเกือบ 100 แห่ง ว่า ขณะนี้กำลังเตรียมสรุปเพื่อส่งไปเพิ่มเติมที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยพบว่าบริษัทเอกชน 15-20 บริษัทร่วมกระทำความผิด นอกนั้นพบว่ายังมีความผิดเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตจีทูจีมันเส้นด้วย

“กำลังเร่งเจ้าหน้าที่ทำสำนวนเพราะถ้าทางศาลฎีกาเปิดคดีแล้วยังไม่ครบถ้วนในส่วนของผู้สนับสนุน จึงต้องการให้ศาลฎีกาได้สบายใจในการพิจารณาคดี ป.ป.ช.เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่” นายวิชากล่าว